

Số: /BC-SLĐTBXH

Đồng Tháp, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2021 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2022

Tiếp nhận Công văn số 342/VPUBND-TCD-NC ngày 11/11/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2021; công văn số 1807/BCĐ 138 ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ban chỉ đạo 138/ĐP về tổng kết công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người và phong trào bảo vệ ANTK năm 2021. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

Phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các Kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch thực hiện năm 2021; Kế hoạch tổ chức sinh hoạt Chuyên đề, giao lưu Văn hóa – Văn nghệ, Thể dục - thể thao cho học viên tại Cơ sở điều trị nghiện năm 2021¹; đồng thời, xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành².

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

- Phối hợp thường xuyên với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và cai nghiện ma túy bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, xây dựng chuyên trang báo Đồng Tháp, xây dựng câu chuyện truyền thanh, chuyên mục truyền hình chủ đề “Vượt qua bóng đêm” phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; phối hợp Sở Tư pháp thực hiện

¹ Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 06/5/2021 của UBND Tỉnh về điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 07/7/2021 của UBND Tỉnh về điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 07/7/2021 của UBND Tỉnh về tổ chức sinh hoạt chuyên đề giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học viên tại Cơ sở điều trị nghiện năm 2021.

² Kế hoạch số 12/KH-SLĐTBXH ngày 28/01/2021 về phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngành Lao động – TB&XH năm 2021; Kế hoạch số 73/KH-SLĐTBXH ngày 27/8/2021 về triển khai thực hiện Kế hoạch liên ngành số 146/KHLN ngày 08/8/2021 về phối hợp phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngành Lao động – TB&XH năm 2021; Kế hoạch số 49/KH-SLĐTBXH ngày 11/5/2021 về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào CSĐT; thanh thiếu niên VPPL, lang thang cơ nhỡ do ngành LĐTBXH quản lý năm 2021; Kế hoạch số 05/KH-SLĐTBXH ngày 05/11/2021 về triển khai Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình “Tư vấn pháp luật về phòng, chống ma túy” trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; tổ chức đối thoại trên sóng truyền thanh với nội dung “Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên”; xây dựng các mô hình quản lý, giáo dục cho người nghiện tại cộng đồng ...³.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức sinh hoạt chuyên đề tâm lý xã hội, giao lưu văn hóa văn nghệ cho học viên tại Cơ sở điều trị nghiện tỉnh⁴, nhằm giúp cho học viên ổn định về tư tưởng, tâm lý, có nhận thức đúng về tác hại của ma túy, điều chỉnh hành vi của mình, phấn đấu rèn luyện, chữa trị để sớm tái hòa nhập cộng đồng trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội.

- Tại Cơ sở điều trị nghiện thường xuyên tuyên truyền nội quy, quy chế và tư vấn giáo dục chuyển đổi hành vi nhân cách; tổ chức cho học viên nghe tin đài phát thanh, xem truyền hình, chơi bóng đá và các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” với chủ đề **“Vi sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”**, Cơ sở điều trị nghiện tổ chức tuyên truyền cho 800 lượt học viên về các văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy; tư vấn giúp học viên nhận biết nguy cơ khi tiếp xúc với ma túy và tác hại của ma túy ảnh hưởng đến cuộc sống cho bản thân và gia đình; cách phòng ngừa các hiểm họa do ma túy gây ra nhằm thay đổi hành vi và an tâm cai nghiện tốt. Thường xuyên tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh cho tất cả học viên đang cai nghiện tại Cơ sở.

- Tại “Điểm tư vấn cai nghiện ma túy cộng đồng” tuyên truyền, tư vấn chính sách, pháp luật trong điều trị cai nghiện ma túy cho người sử dụng trái phép, người nghiện ma túy ngoài cộng đồng xã hội để họ đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp.

3. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai nghiện

a) Công tác tiếp nhận và tái hòa nhập cộng đồng

- Từ 15/12/2020 đến 29/11/2021, Cơ sở điều trị nghiện tiếp nhận điều trị cai nghiện tổng số 619 học viên⁵, trong đó tiếp nhận mới 305 học viên⁶; số chấp hành xong Quyết định về tái hòa nhập cộng đồng là 414⁷ học viên; chuyển khác 15 học viên; hiện Cơ sở đang quản lý 190 học viên⁸.

- Phối hợp Trung tâm dạy nghề huyện Cao Lãnh tổ chức mở 01 lớp sơ cấp công nhân xây dựng cho 20 học viên đang điều trị tại Cơ sở. Trước khi tái hòa nhập cộng đồng, mỗi học viên được tư vấn tái hòa nhập và hướng dẫn xây

³ Kết quả: xây dựng 12 chuyên trang phòng, chống tệ nạn xã hội trên Báo Đồng Tháp, phát hành 2.172 tờ báo phát hành cho các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; 10 câu chuyện truyền thanh và 5 chuyên mục truyền hình; phát hành 3.000 tờ rơi cung cấp số điện thoại tư vấn miễn phí hỗ trợ cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

⁴ Sinh hoạt 02 Chuyên đề “Kỹ năng sống – Tâm lý lao động” và “Kiểm soát cảm xúc – Những hình thức thay đổi hành vi từ bỏ ma túy để hòa nhập tốt với cộng đồng”.

⁵ Trong đó: 466 học viên bắt buộc; 95 đối tượng xã hội; 58 cai nghiện tự nguyện

⁶ Trong đó: 189 học viên bắt buộc; 82 đối tượng xã hội; 34 cai nghiện tự nguyện

⁷ Trong đó: 358 học viên bắt buộc; 56 học viên cai tự nguyện

⁸ Trong đó: 189 học viên bắt buộc; 01 học viên cai tự nguyện.

dựng kế hoạch tái hòa nhập; trên cơ sở kế hoạch tái hòa nhập của học viên, Cơ sở gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân xã nơi học viên cư trú biết để có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, phân công giúp đỡ theo nguyện vọng của học viên.

b) Công tác điều trị cai nghiện

Cơ sở tiến hành khám sức khỏe ban đầu cho tất cả học viên được tiếp nhận, tổ chức cắt cơn cai nghiện cho 305 học viên đạt kết quả tốt. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp lấy mẫu kiểm tra HIV 490 học viên; Bệnh viện Da Liễu khám da liễu cho 471 học viên tại Cơ sở. Ngoài ra, Cơ sở thường xuyên duy trì các hoạt động lao động trị liệu như: gia công lát ốt, trồng rau xanh các loại đảm bảo cung ứng một phần phục vụ cho bếp ăn của học viên, chăm sóc cây kiểng, trồng cây tạo cảnh quan cho đơn vị.

c) Công tác quản lý không để tình trạng học viên trốn khỏi Cơ sở hoặc để thâm lậu ma túy từ bên ngoài vào Cơ sở

Thời gian qua, việc quản lý người nghiện luôn được Cơ sở thực hiện đúng theo quy định của pháp luật: về cơ chế quản lý, các chế độ dành cho đối tượng; Cơ sở phối hợp với lực lượng Công an huyện Cao Lãnh và Công an xã Mỹ Long trực Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ 30/4 và 01/5/2021, lễ 02/9 đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong khu vực. Công tác phòng, chống thâm lậu ma túy vào Cơ sở thường xuyên được chỉ đạo thực hiện, đến nay không còn tình trạng học viên bỏ trốn và chưa phát hiện trường hợp thâm lậu ma túy vào Cơ sở.

d) Công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác điều trị nghiện

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lập hồ sơ, thủ tục, trình thẩm định, phê duyệt và thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới hàng rào bảo vệ, thuộc Cơ sở điều trị nghiện Tỉnh, với tổng kinh phí trên 1,9 tỷ đồng.

4. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

Trong năm 2021, Sở Lao động – TB&XH triển khai, hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí cho 12 xã, phường, thị trấn đăng ký chuyển hóa xã có ma túy thành xã không có ma túy và duy trì 09 xã, phường được Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận không có ma túy trong năm 2020, với tổng kinh phí là 225.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả “Mô hình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” trên địa bàn Tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác phòng, chống ma túy được triển khai nghiêm túc, gắn với các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý; công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai đồng bộ, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Công tác triển khai xây dựng xã, phường lành mạnh, truyền thông được đẩy mạnh; các chính sách, giải pháp về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thất nghiệp được thực hiện kịp thời, góp phần ổn định cuộc sống nhiều gia đình, nhất là các thanh niên chưa có việc làm ổn định, tránh bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội, các tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy.

2. Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

- Công tác tuyên truyền tuy đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức song vẫn còn thiếu những chương trình tuyên truyền có chiều sâu về kỹ năng phòng tránh ma túy tổng hợp, một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên còn chưa nhận thức đúng về sự nguy hại của ma túy tổng hợp, coi đó là loại ma túy không gây nghiện dẫn đến gia tăng số người sử dụng loại ma túy này.

- Công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy còn gặp nhiều khó khăn như số người sử dụng ma túy tổng hợp khó phát hiện, do đó, vẫn còn một tỷ lệ đáng kể số người nghiện trong cộng đồng chưa bị phát hiện và có hồ sơ quản lý.

- Với quy mô sức chứa của Cơ sở điều trị nghiện hiện nay là 300 học viên, trong thời gian tới số lượng học viên vào điều trị nghiện ma túy tại Cơ sở sẽ tăng cao, do đó mật độ học viên mỗi phòng ở nhiều hơn so với qui định, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của học viên.

3. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng Cơ sở điều trị nghiện để tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện, giúp người nghiện ma túy nhanh chóng phục hồi, trở lại cuộc sống bình thường, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy và thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị Khóa XII tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tổ chức, triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch năm của Ban Chỉ đạo 138/ĐP và Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Tiếp tục phối hợp các ngành liên quan triển khai thực hiện tốt mô hình "Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng"; hướng dẫn, tập huấn chuyên môn cho các xã, phường, thị trấn có ma túy chuyên hóa

thành xã không có ma túy (trong năm 2022 có ít nhất 12 xã, phường đăng ký chuyển hóa) và duy trì các xã, phường được Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận không có ma túy.

3. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, từng bước xây dựng Cơ sở điều trị nghiện có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị nghiện cho người nghiện ma túy hiện nay.

4. Tăng cường quản lý, tư vấn, trợ giúp người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng chống tái nghiện. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển các mô hình các hình thức cai nghiện phục hồi gắn với dạy nghề, tạo việc làm, giảm tái nghiện và hòa nhập cộng đồng.

5. Phối hợp các Sở, ngành thực hiện các chính sách tái hòa nhập cộng đồng, nhất là chính sách hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn giáo dục, định hướng nghề, xét cho vay vốn và tạo việc làm cho các đối tượng nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có điều kiện làm ăn ổn định cuộc sống.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Nơi nhận:

- Công an Tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, P.BTPCTNXH_(Tr).

GIÁM ĐỐC

Phạm Việt Công